

CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Chung tay phòng, chống dịch

Tinh thần đoàn kết dưới sự lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo của chính quyền các cấp, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân đã, đang góp phần đẩy lùi dịch Covid-19.



Mặt trận Tổ quốc huyện Hưng Hà tặng quà lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch thôn Bùi, xã Hòa Tiến (Hưng Hà).

Trong những ngày phong tỏa, cách ly phòng, chống dịch Covid-19, nhân dân thôn Bùi, xã Hòa Tiến (Hưng Hà) cũng như cán bộ tại 3 chốt kiểm soát dịch đường vào thôn Bùi luôn nhận được sự ủng hộ, chia sẻ của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân để cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Ông Phạm Văn Nhường ở thôn Bùi đã nhận được sự quan tâm hỗ trợ cả vật chất và tinh thần của cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, tổ chức, cá nhân. Trong đó MTTQ tỉnh không chỉ hỗ trợ 3 tấn gạo mà còn kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ thêm các nguồn lực, chúng tôi rất mừng khi nhận được sự đồng cảm, sẻ chia của cả cộng đồng để vượt qua những ngày khó khăn này.

Bên cạnh hỗ trợ, kêu gọi hỗ trợ các địa phương bị phong tỏa do dịch Covid-19, thời gian qua MTTQ các cấp cùng với các cấp hội, đoàn thể chủ động, tích cực tuyên truyền sâu rộng đến từng đoàn viên, hội viên, từng hộ gia đình để mọi người đều nhận thức rõ tính chất nguy hiểm của dịch Covid-19; phổ biến, nâng cao ý thức tự phòng của người dân, đồng thời tích cực lao động sản xuất cùng cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành "mục tiêu kép" vừa quyết liệt phòng, chống, khống chế dịch vừa tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. MTTQ các cấp xã, phường, thị trấn, ban công tác mặt trận thôn, khu dân cư phối hợp với các cơ quan chức năng chủ động rà soát, nắm tình hình người từ nước ngoài qua vùng dịch về địa phương và những người tiếp xúc có liên quan để tiến hành cách ly tại nhà hoặc thực hiện cách ly tập trung khi được yêu cầu.

Cùng với nỗ lực của các cấp chính quyền, các ngành, đoàn thể, đoàn thanh niên các cấp cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động chung tay phòng, chống dịch Covid-19. Anh Nguyễn Minh Hồng, Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Chúng tôi đã kích hoạt lại đường dây nóng 1800.9402 để tiếp nhận thông tin phản ánh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đoàn thanh niên từ tỉnh đến cơ sở đều thành lập ban chỉ đạo, đội thanh niên tình nguyện triển khai ứng dụng "Bluezone - Khóa trang diện tử", quyền góp ủng hộ các vật dụng cần thiết cho công tác phòng, chống dịch như khẩu trang, dung dịch rửa tay sát khuẩn, kính chắn giọt bắn cho đoàn viên, thanh niên và nhân dân, hỗ trợ các trường hợp khó khăn do đại dịch Covid-19.



Cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn làm kính chắn giọt bắn tặng các đội hình thanh niên tình nguyện ở cơ sở.

Hiện nay, nhiều ca nhiễm SARS-CoV-2 có lịch trình đi chuyển phức tạp, nguy cơ lây lan trong cộng đồng rất cao. Trước tình hình đó, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh cũng đã chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của người dân trong phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng; hạn chế tập trung đông người, tạm dừng các hoạt động văn hóa văn nghệ, tập luyện thể dục thể thao; các câu lạc bộ khiêu vũ, dân vũ, aerobic, yoga; giữ gìn vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn hoặc xà phòng, đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. Ngoài ra, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền, vận

DOANH NGHIỆP DU LỊCH Khó khăn trong bối cảnh dịch

Từ cuối tháng 7, ngay sau khi có ca nhiễm Covid-19 đầu tiên tại Đà Nẵng, theo ghi nhận của các công ty lữ hành trên địa bàn tỉnh, có tới 80% lượng khách trong tỉnh đồng loạt hủy tour, ngay cả khi điểm đến nằm ngoài các tỉnh công bố dịch. Khách hủy tour buộc công ty lữ hành phải hoàn tiền, trong khi tại các điểm đến, nhiều dịch vụ đã được thanh toán trước không thể hoàn trả khiến cho công ty lữ hành rơi vào thế khó.

Nếu như trong đợt đầu của dịch Covid-19, ngành du lịch Thái Bình đã bỏ lỡ lượng khách về du xuân, lễ hội thì đợt dịch lần này khiến các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch lỡ mất giai đoạn "vàng" cao điểm tháng 8, gây tổn

thất lớn cho hoạt động kinh doanh. Thông thường mọi năm, cao điểm của dịp du lịch hè rơi vào cuối tháng 6, đầu tháng 7 thì năm nay do diễn biến phức tạp của dịch bệnh, đến cuối tháng 7 và tháng 8 mới là giai đoạn cao điểm của du lịch hè. Tuy nhiên, theo chia sẻ từ ông Vũ Mạnh Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Thái Bình, mọi hoạt động du lịch mới chỉ "sôi động" trong khoảng nửa cuối tháng 7 thì đột ngột dừng lại.

Thái Bình hiện có khoảng 30 công ty lữ hành. Các công ty này vừa trải qua giai đoạn khó khăn 3 tháng "đóng băng" vừa có cơ hội khôi phục lại tiếp tục làm vào khùng hoảng. Để chuẩn bị cho các chuyến đi của du khách, các công ty đã ký kết hợp đồng với đối tác cung ứng dịch vụ về máy bay, cơ sở lưu trú, nhà hàng... Khi xảy ra sự việc bất khả kháng vì dịch Covid-19, một số đối tác vẫn áp dụng quy định hủy, một số không. Tuy nhiên, đa phần các đối tác bảo lưu để chuyển dịch vụ du lịch qua các thời điểm khác trong năm, trong khi đó các công ty lữ hành đều đã phải chuyển trả tiền tour cho khách hàng. Điều này đặt các công ty lữ hành vào thế khó khi phải xoay sở tài chính, nhất là những công ty không "trường" vốn.

Cụ thể hơn vấn đề này, ông Vũ Mạnh Thắng cho biết: Đối với nhiều khoản như phí về máy bay, du thuyền, khách sạn để bảo đảm du khách có thể tham gia đúng lịch trình đã dự kiến, công ty lữ hành đều

Phòng, tránh lây nhiễm Covid-19 cho bệnh nhân chạy thận nhân tạo

Để bảo đảm an toàn cho hơn 600 bệnh nhân chạy thận nhân tạo theo chu kỳ, các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều biện pháp phòng, tránh lây nhiễm Covid-19. Mỗi tuần 3 lần, bà Nguyễn Thị Hạnh, xã Hồng Minh (Hưng Hà) lại đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh chạy thận nhân tạo. Ngay khi đến Bệnh viện, bà Hạnh được đo thân nhiệt, hướng dẫn đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Bà Hạnh cho biết: Ngoài khu vực chờ có cán bộ y tế hướng dẫn đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, vào trong Khoa Sắt nhân tạo, ở khu vực chờ các bệnh nhân và người nhà bệnh nhân được yêu cầu ngồi giãn cách. Thực hiện theo đúng quy trình đón tiếp, tất cả bệnh nhân được khai báo y tế, sát khuẩn tay, thay quần áo và kiểm tra sức khỏe trước khi chạy thận.

Khoa Sắt nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh là cơ sở y tế có số lượng bệnh nhân chạy thận theo chu kỳ đông nhất tỉnh. Hiện Khoa đang thực hiện chạy thận theo chu kỳ cho hơn 180 bệnh nhân với số lượng trung bình mỗi tháng khoảng 2.400 ca. Bác sĩ Lê Thị Phương, Trưởng khoa Thận nhân tạo cho biết: Tỷ lệ bệnh nhân cao tuổi chiếm 1/6 tổng số bệnh nhân chạy thận theo chu kỳ tại Khoa. Người bệnh suy thận thường kèm theo một số bệnh biến chứng như: đái tháo đường, cao huyết áp, suy tim, thiếu máu... nên sức đề kháng rất yếu. Do đó, để bảo đảm an toàn, bệnh nhân được khám sàng lọc sức khỏe trước khi chạy thận. Những trường hợp có ho, sốt, khó thở sẽ được bố trí chạy thận trong phòng nhỏ có 5 máy chạy thận. Khi có bệnh nhân chạy thận nhiễm Covid-19,

Khoa cũng đã có phương án cho bệnh nhân chạy thận ở một phòng riêng đồng thời bố trí kịp chăm sóc, điều trị riêng cho bệnh nhân. Hiện nay, để phòng, tránh lây nhiễm cho bác sĩ, bệnh nhân, trong suốt quá trình chạy thận, bệnh nhân được nhắc nhở đeo khẩu trang, thực hiện sát khuẩn. Bên cạnh đó, Khoa cũng kê thuốc hỗ trợ, nâng cao sức đề kháng cho người bệnh; tuyên truyền, hướng dẫn người dân hạn chế đi ra ngoài, không tập trung đông người; tuân thủ chế độ ăn uống để bảo đảm sức khỏe và thường xuyên vệ sinh cá nhân, nhà cửa... Khuyến cáo bệnh nhân nên đi xe riêng, hạn chế đi phương tiện công cộng. Đối với cán bộ, nhân viên y tế, ngoài việc thực hiện đúng quy trình chuyên môn về chạy thận phải thực hiện nghiêm quy trình đón tiếp và các biện pháp phòng, chống lây nhiễm Covid-19. Trên địa bàn tỉnh hiện có 5 cơ sở y tế gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Đại học Y Dược Thái Bình, Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ, Bệnh viện Đa khoa Tiên Hải và Bệnh viện Đa khoa Nam Tiến Hải thực hiện kỹ thuật lọc máu ngoài thận (chạy thận nhân tạo) cho hơn 600 bệnh nhân chạy thận nhân tạo theo chu kỳ. Cùng với các bệnh viện tuyến tỉnh, tại các bệnh viện tuyến huyện, việc bảo đảm an toàn cho bệnh nhân, trong đó có bệnh nhân chạy thận cũng đã được triển khai. Bác sĩ Nguyễn Đông Dương, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quỳnh Phụ cho biết: Bệnh viện thực hiện chạy thận theo chu kỳ cho 56 bệnh nhân trong huyện và một số huyện lân cận. Do có nhiều bệnh lý kèm theo nên nếu không may nhiễm Covid-19, bệnh nhân suy thận rất dễ tử

vong. Vì thế, Bệnh viện đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm an toàn cho bệnh nhân từ quy trình tiếp đón đến điều trị. Quy trình đón tiếp bệnh nhân chạy thận được thực hiện theo 2 vòng, vòng 1 ngay tại cổng như các bệnh nhân đến khám thông thường và vòng 2 tại Khoa Hồi sức cấp cứu chống độc, nơi bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Các trang thiết bị điều trị cũng được vệ sinh thường xuyên, phòng chạy thận được vô trùng. Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng thực hiện giãn cách, phân loại nhu cầu chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân chạy thận, có kế hoạch quản lý chăm sóc sức khỏe, dự phòng nâng cao sức khỏe bằng thuốc hỗ trợ... cho người bệnh chạy thận nhân tạo. Phương án có bệnh nhân nhiễm Covid-19 chạy thận cũng được Bệnh viện tính đến như lý lẽ kịp thời, giảm thiểu lây nhiễm và quản lý điều trị hiệu quả.

Bác sĩ Lê Thị Phương, Trưởng khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết thêm: Việc điều trị cho bệnh nhân chạy thận giống như các bệnh nhân khác. Bệnh nhân không thể gián đoạn việc chạy thận nhân tạo theo chu kỳ. Tuy nhiên, khó khăn chung với các cơ sở chạy thận hiện nay là việc thiết lập, bố trí một khu vực mới chạy thận riêng cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 bởi các cơ sở chạy thận không thể chuyển được thống lọc nước RO. Do đó, rất mong ngành Y tế chỉ đạo, có phương án bố trí cơ sở chạy thận cho người nhiễm, nghi nhiễm phù hợp để không ảnh hưởng đến công tác điều trị cho bệnh nhân chạy thận trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

HOÀNG LANGH



Bệnh nhân chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Hưng Hà



Hội Cựu chiến binh huyện Hưng Hà đã chỉ đạo các tổ chức hội cơ sở tăng cường công tác tuyên truyền, định hướng cho cán bộ, hội viên và nhân dân về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 một cách có hiệu quả, phù hợp nhất để người dân hiểu được sự nguy hiểm của dịch, tránh gây hoang mang và ổn định tình hình tư tưởng trong nhân dân. Chúng tôi cũng chỉ đạo cán bộ, hội viên chủ động nắm bắt thông tin, diễn biến, tình hình dịch, những trường hợp từ vùng có dịch trở về địa phương để có biện pháp chủ động phòng, chống dịch. Hội cựu chiến binh 35 xã, thị trấn đã tích cực vận động hội viên tham gia các chốt kiểm soát dịch của địa phương, tổ chức vệ sinh môi trường nhằm hạn chế thấp nhất sự lây lan của dịch.

Chị Phan Thị Ngân Phương, Bí thư Huyện đoàn Vũ Thư



Từ cuối tháng bảy đến nay, Huyện đoàn đã phối hợp với câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp huyện tặng hơn 3.000 khẩu trang và dung dịch rửa tay sát khuẩn tại các địa phương và các địa điểm thi THPT năm 2020. Các cơ sở đoàn đều triển khai cài đặt phần mềm Bluezone với mục tiêu "Mỗi đoàn viên, thanh niên triển khai việc cài đặt Bluezone trong gia đình và cài đặt hỗ trợ ít nhất 1 người không phải thành viên trong gia đình"; tặng hàng nghìn khẩu trang cho người dân. Bên cạnh đó, các cơ sở đoàn tiếp tục duy trì các hoạt động tình nguyện an sinh xã hội như: các mô hình địa chỉ xanh tình nguyện để giúp đỡ người dân bớt khó khăn trong dịch Covid-19 với tổng số 181 địa chỉ; mô hình ánh sáng tình nguyện với việc lắp 300 bóng đèn chiếu sáng tại các địa phương; tặng quà các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Bà Hoàng Thị Hiền, Chủ tịch Hội Nông dân xã Vũ Đông, thành phố Thái Bình



Với phương châm "Vừa chống dịch Covid-19 nhưng vẫn phải bảo đảm nhiệm vụ chuyên môn và phối hợp với chính quyền để hỗ trợ, tạo thuận lợi cho nhân dân, hội viên phát triển sản xuất, kinh doanh, phấn đấu với quyết tâm cao hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2020", Hội Nông dân xã Vũ Đông đã tổ chức tuyên truyền, vận động hội viên nâng cao nhận thức về sự nguy hiểm của dịch Covid-19. Nhiều hội viên đã tích cực vận động người thân, nhân dân trong thôn tham gia ủng hộ bằng tiền mặt và nhiều hiện vật để cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương làm tốt công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng tham gia các hoạt động hỗ trợ công tác vệ sinh, tiêu độc khử trùng, kịp thời đầu tư phân phát các thông tin không chính xác, gây hoang mang dư luận, làm ảnh hưởng đến sản xuất, đời sống nhân dân và hội viên nông dân.

động hội viên, phụ nữ và người dân không sử dụng vỉa hè để kinh doanh, đặc biệt là trên địa bàn thành phố đối với các quán trà chanh, trà đá, hàng nước; vận động hội viên tham gia vệ sinh môi trường.

Với mục tiêu bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, công tác phòng, chống dịch Covid-19 vẫn rất cần sự chung tay vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của nhân dân bởi cuộc chiến chống dịch Covid-19 không của riêng ai, đây là cuộc chiến chung để bảo đảm sự bình yên cho cuộc sống của cả cộng đồng.

KUÂN PHƯƠNG - TIẾN ĐẠT

phải thanh toán trước khi khởi hành, có thể trước hàng tháng. Tuy nhiên, ngay từ khi những ca nhiễm Covid-19 xuất hiện, từ cuối tháng 7, du khách đã yêu cầu hủy tour, kể cả đối với những địa phương chưa có dịch. Đây là tâm lý rất dễ hiểu bởi sự lo lắng trước dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao. Tuy nhiên, các công ty lữ hành phải chịu áp lực rất lớn khi thực hiện việc hoàn tiền cho khách nhưng lại không được hoàn các khoản ứng trước, đặt

cọc hoặc các khoản đã thanh toán dịch vụ cho nhà cung cấp vận chuyển, lưu trú, nhà hàng... đặc biệt là các hãng hàng không. Bên cạnh đó, để hỗ trợ công ty lữ hành trong thời điểm hiện nay, thay vì hoàn trả những khoản chi phí đã

được thanh toán, nhiều đơn vị cung ứng dịch vụ du lịch chỉ đồng ý việc lùi thời gian sử dụng dịch vụ du lịch của khách hàng cho tới mùa đông năm nay. Đây là bài toán đặt ra đối với các công ty lữ hành bởi thông thường du khách chỉ có nhu cầu đi tham quan, nghỉ dưỡng vào dịp hè, khi con cái được nghỉ học, còn những thời gian khác trong năm, đa phần rất khó sắp xếp lịch trình của cả nhà cho một chuyến đi nghỉ dài ngày.

Trong đợt dịch Covid-19 đầu tiên, ngành du lịch từng có dự định lùi thời điểm bắt đầu mùa du lịch về tháng 8, nhưng dịch quay trở lại khiến doanh nghiệp lữ cơ hội phục hồi. Trong khi đó, kỳ nghỉ tết Nguyên đán thì còn xa và khả năng mở cửa trở lại thị trường khách du lịch quốc tế trong bối cảnh này là rất khó. Bởi vậy, hơn lúc nào hết, vai trò của các hiệp hội du lịch, hội ngành nghề du lịch rất quan trọng để kết nối các doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp liên kết với nhau



Ảnh minh họa